



สาส์นสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

- ▶ เปิดรับสมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์ฯจากสายวิชาการและสายสนับสนุน
- ▶ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองกลางตั้งแต่วันที่ **18 - 22 มิถุนายน 2561** ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มร.ชร.
- ▶ ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ **27 มิถุนายน 2561**
- ▶ ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ฯแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ **9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย**
- ▶ **วันเลือกตั้ง 16 กรกฎาคม 2561** ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.บัณฑิต วงศ์แก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <http://senate.cru.ac.th/>

สาส์นสภาคณาจารย์และข้าราชการฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายภายใต้การดำเนินงานของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน สาส์นฉบับนี้จึงเป็นการแถลงถึงการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการ

1) ผลักดันให้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 และมีการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสร ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โดย อาจารย์ปฐมทัตน์ บรรณเลิศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2) เข้าร่วมการประชุมเสวนาเรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย"ณ ห้องประชุม มงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 8% เทียบเท่ากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) ผลักดันให้มีการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำสัดส่วนระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการแบ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

4) ผลักดันให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสามารถแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้

5) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีการทำบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทปสท. และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

📢 และสิ่งที่สภาคณาจารย์และข้าราชการกำลังเน้นการผลักดันให้เป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้นี้ คือ การแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี การสรรหาผู้อำนวยการ การสรรหาคณบดี และการสรรหาคณบดีหน่วยงาน ในกำกับ (สำนักวิชา) ให้เพิ่มวิธีการหยั่งเสียงจากบุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ประกอบการระบวงสรรหา เป็นการแสดงออกถึงหลักการได้มาของผู้บริหารที่ต้องมีธรรมมาภิบาล ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนผู้บริหารที่ต้องมีธรรมมาภิบาล ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และหมดวาระในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยการนำของอาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้ดำรงตำแหน่งในวาระของประธานสภาคณาจารย์เดิมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อย่างเข้มแข็งในการทำหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ นั้นทำหน้าที่ดังนี้

นำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยรับฟังและหาข้อมูลในการประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำเดือน และหารือร่วมกันเมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ



คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบไปด้วย 2 ประเภทได้แก่ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำ เป็นตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทข้าราชการ เป็นตัวแทนจากสายสนับสนุนจำนวน 4 คน และประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการที่มาจากสายวิชาการจำนวน 1 คน โดยทั้งนี้ให้มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 และประธานสภาคณาจารย์ฯ ทำหน้าที่นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ และหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา แก้ไข เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ มีความสำคัญในการที่จะนำเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เสนอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ โดยการเข้าร่วมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ และเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อเรียกร้อง ปกป้องสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชวมงคลทั่วประเทศ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ สร้างเจตคติที่ดี และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานของผู้บริหาร ในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้



ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำหน้าที่ของสภาคณาจารย์ และข้าราชการด้วยดีตลอดระยะเวลาในวาระที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องราชภัฏเชียงรายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแห่งนี้ ตลอดไป

